

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH QUẢNG NGÃI
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
HUYỆN BA TƠ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ba Tơ, ngày 25 tháng 11 năm 2020

Số: ~~47~~ BC- CCTHADS

BÁO CÁO

Công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2020 nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2021

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC

1. Tình hình triển khai thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ

Năm 2020 là một năm đầy khó khăn và thách thức đối với toàn thể Cán bộ, Công chức, người lao động của Chi cục thi hành án dân sự huyện Ba Tơ, bởi nhiều yếu tố tác động như về chỉ tiêu được giao, về biên chế và bởi dịch bệnh covid 19, đặc biệt là trong thời gian qua Tỉnh Quảng Ngãi nói chung và huyện Ba Tơ nói riêng phải liên tiếp gánh chịu thiên tai lũ lụt do nhiều cơn bão gây ra. Nhưng với quyết tâm cao của cả tập thể và sự đoàn kết gắn bó đã thành truyền thống. Toàn thể Cán bộ, Công chức, Người lao động của đơn vị đã quyết tâm cố gắng vượt qua khó khăn bằng trí lực và nội lực nên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nay Chi cục thi hành án dân sự huyện Ba Tơ báo cáo trước kỳ họp toàn diện về kết quả công tác Thi hành án dân sự, thi hành án hành chính đã đạt được trong năm 2020 cụ thể như sau

2. Tình hình triển khai thi hành pháp luật

Năm 2020 Tổng cục thi hành án dân sự và ngành cấp trên giao chỉ tiêu cho Đơn vị 82 % về việc và 38% về tiền cao hơn năm 2019 là 08% về việc và 05% về tiền. Trên cơ sở Kế hoạch công tác năm 2020 của Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi, và trước những khó khăn thách thức nêu trên Lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ba Tơ đã quán triệt nhiệm vụ trọng tâm của năm 2020 đồng thời xây dựng kế hoạch công tác năm 2020 trình Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ thống nhất và gửi Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt để triển khai thực hiện.

Trong bối cảnh cả nước chung tay trong việc phòng và chống dịch bệnh COVID 19 và khủng hoảng kinh tế do dịch bệnh gây ra, Lãnh đạo đơn vị căn cứ vào điều kiện hiện tại để xây dựng kế hoạch công tác của đơn vị phù hợp và đúng với chủ trương của Đảng và bối cảnh của huyện. Xét theo năng lực và khả năng của từng vị trí việc làm để ra Quyết định phân công công việc và giao án cho chấp hành viên theo địa bàn, và phân công Cán bộ, Công chức, Người lao động kiêm nhiệm phụ trách từng mảng công việc và các nhiệm vụ bổ trợ khác.

3. Kết quả thi hành án dân sự năm 2019 (từ ngày 01/10/2019 đến ngày 30/9/2020)

a/Về việc

Tổng số thụ lý là 204 việc, số ủy thác 01 việc, còn phải thi hành là 203 việc, kết quả xác minh, phân loại có: 174 việc có điều kiện thi hành và Số việc chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 29 việc. Trong số việc có điều kiện, đã thi hành xong 144 việc, tăng 21 việc so với năm 2019; đạt tỉ lệ **83%** (tăng 04.%) so với năm 2019. Vượt 01 % so với chỉ tiêu của Tổng cục giao;

b/Về tiền

Tổng số tiền phải thi hành là 7.389.335.000 đồng, Số ủy thác là 566.077.000 đồng Tổng số tiền phải thi hành là 6.823.258.000 đồng kết quả xác minh phân loại có Số tiền có điều kiện thi hành là 3.484.012.000 đồng. Số tiền chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 3.339.246.000 đồng

Trong số có điều kiện thi hành đã thi hành xong là 1.491.211.000 đồng đạt tỉ lệ **43%** (tăng 04 %) so với năm 2019, Vượt 5 % so với chỉ tiêu Cục Thi hành án dân sự tỉnh giao

c/Về thi hành án đối với các khoản thu cho Ngân sách Nhà nước

Số việc phải thi hành loại này là 75 việc, tương ứng với số tiền là 3.380.434.000 đồng (chiếm 36,94% về việc và 49,54% về tiền so với tổng số việc và tiền phải thi hành). Trong số việc loại này, đã thi hành xong 62 việc thu được số tiền là 330.295.000 đồng, đạt tỷ lệ 92,54 % về việc và 28,51 % về tiền.

d/ Về kết quả tổ chức thi hành phần dân sự trong các bản án hình sự đối với phạm nhân tại các Trại giam thuộc Bộ Công an:

Trong năm 2020, tổng số việc, tiền phải thi hành của người phải thi hành án đang chấp hành hình phạt tù tại trại giam, trại tạm giam là 14 việc, tương ứng với 488.610.000 đồng đã thi hành xong 05 việc với số tiền là 2.008.000 đồng, đạt tỷ lệ 35,71% về việc và 0,004% về tiền

đ/ Về tình hình giải quyết các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng

Số việc phải thi hành loại này là 05 việc, tương ứng với số tiền là 216.143.000 đồng Qua xác minh phân loại có 01 việc chưa có điều kiện thi hành tương ứng với số tiền 42.880.000 đ, đã thi hành xong 02 việc với số tiền là 76.383.000 đồng, đạt tỷ lệ 50 % về việc và 44,08 % về tiền trong tổng số việc và tiền có điều kiện thi hành.

g/Về thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế:

Tổng số phải thi hành 02 việc với số tiền 2.765.038.000 đồng. Có điều kiện là 01 việc với số tiền 2.765.038.000 đồng. Đã thi hành xong 0 việc với số tiền là 234.518.000 đồng. Số chưa có điều kiện thi hành 01 việc với số tiền 354.743.000 đồng

e/ Về tình hình thực hiện một số chỉ tiêu khác theo Nghị quyết số 37 của Quốc hội

Ra quyết định thi hành án đúng thời hạn đối với 100% các Bản án, Quyết định về dân sự đã có hiệu lực theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm chính xác, đúng pháp luật trong việc xác minh, phân loại án dân sự có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành, cơ bản đã khắc phục được tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động thi hành án.

Trong năm 2020 Lãnh đạo Chi cục thi hành án dân sự huyện Ba Tơ đã quán triệt tới toàn thể chấp hành viên, thẩm tra viên và chuyên viên thư ký giúp việc trong công tác thi hành án dân sự phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chịu khó nghiên cứu Luật thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn, tập trung trong việc phân loại án do đó các chỉ tiêu trên đều đảm bảo chính xác.

4. Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo

Nhìn chung, công tác tiếp công dân được lãnh đạo đơn vị quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện bảo đảm đúng quy định. Lãnh đạo Chi cục đã bố trí phòng tiếp công dân và phân công bố trí cán bộ làm công tác tiếp công dân, xây dựng nội quy, quy chế và lịch tiếp công dân đúng quy định. Tình hình khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực thi hành án dân sự năm 2020 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Ba Tơ không có đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân về công tác thi hành án dân sự đây là năm thứ hai liên tiếp đơn vị không có đơn thư khiếu nại tố cáo về thi hành án dân sự.

5. Công tác phối hợp trong thi hành án dân sự.

Công tác phối hợp trong thực hiện đặc xá năm 2020 Chi cục thi hành án dân sự huyện Ba Tơ phối hợp tốt và kịp thời với các trại giam trong và ngoài tỉnh để thu tiền của các phạm nhân nộp hoặc động viên thân nhân của phạm nhân nộp tiền, cấp giấy xác nhận kết quả thi hành án để tạo điều kiện cho họ có cơ hội được xét ân xá và đặc xá.

Công tác phối hợp liên ngành với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Công an nhân dân trong thi hành án dân sự đã phối hợp liên ngành trong việc rà soát án tuyên không rõ, có sai sót; Chủ động tổ chức họp với Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân để khắc phục những sai sót, kịp thời đưa bản án, quyết định của Tòa án ra thi hành; Chủ động phối hợp với cơ quan Công an trong việc thực hiện kế hoạch cưỡng chế thi hành án dân sự và một số mặt công tác khác.

Công tác phối hợp giữa cơ quan Thi hành án với Ủy ban nhân dân, Huyện ủy các ngành, các tổ chức đoàn thể tại địa phương tiếp tục được duy trì thực hiện có hiệu quả, phối hợp tương đối tốt với chính quyền địa phương cơ sở trong việc tổ chức cưỡng chế, tuyên truyền thuyết phục người phải thi hành án tự nguyện thi hành; qua đó đã góp phần hạn chế việc phải cưỡng chế, không để xảy ra tình hình điểm nóng, gây mất ổn định trật tự xã hội tại địa phương.

II. NHIỆM VỤ , GIẢI PHÁP NĂM 2021

1. Nhiệm vụ

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự và Kế hoạch công tác của Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi. Phân đấu nâng cao chất lượng, tỷ lệ thi hành án dân sự xong trên 74% về việc và trên 34% về tiền. Tham mưu cho ngành cấp trên trong việc chăm lo đào tạo bồi dưỡng cho Cán bộ, Công chức, Người lao động về chuyên môn nghiệp vụ để thuận lợi và có căn cứ cho việc sắp xếp theo vị trí việc làm.

Nắm bắt kịp thời tư tưởng đảng viên, công chức và người lao động, giải quyết kịp thời, hiệu quả, có tình, có lý những xung đột xuất hiện trong cơ quan, bảo đảm đoàn kết, đồng thuận trong toàn thể cơ quan dựa trên tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm và xây dựng, trước hết cán bộ lãnh đạo, đảng viên phải gương mẫu đi đầu thực hiện.

2/ Giải pháp

Thực thi nhiệm vụ đảm bảo bám sát đúng chương trình kế hoạch công tác đề ra, thường xuyên tiến hành rà soát các quy định của pháp luật và thi hành án dân sự, thi hành án chính không để xảy ra sai phạm dẫn đến bồi thường nhà nước và khiếu nại tố cáo; Kiện toàn đội ngũ Cán bộ, Công chức làm công tác thi hành án dân sự của đơn vị; Chú trọng công tác nghiệp vụ; Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan ban ngành và chính quyền địa phương trong công tác thi hành án dân sự, thi hành án chính.

Quán triệt sâu rộng đến toàn thể Chấp hành viên, công chức làm công tác thi hành án của đơn vị những chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp không những nhiều, gây phiền hà cho nhân dân, vi phạm về đạo đức, lối sống; Tăng cường vai trò hoạt động tự kiểm tra và kiểm tra, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tự kiểm tra; Phát huy tốt công tác phối hợp và tranh thủ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác thi hành án dân sự.

Trên đây là báo cáo tình hình, kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2021 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ba Tơ trình gửi Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ theo dõi tổng hợp và trình bày trước cuộc họp./.

Nơi nhận:

- Hội đồng nhân dân huyện (để b/c);
- Lưu VT, VP .

CHI CỤC TRƯỞNG



[Handwritten signature]

Đinh Tiến Dũng